



ปฏิทินโครงการ ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ID 59
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเตรียมโครงการวิชา INT 353 IT Project I (ปี 3 ภาคเรียนที่ 2/2561)	
ม.ค. 62	<p>ระยะที่ 1 การจัดทำแบบการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาจัดกลุ่มกลุ่มละ 3 คน เตรียมหัวข้อโครงการ ข้อมูลประกอบการทำโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษางานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก - อาจารย์แต่ละท่านเป็นที่ปรึกษาหลักได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม - นักศึกษาจัดทำเอกสาร "แบบการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี" ยื่นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพื่อให้อาจารย์ลงนาม - ส่งแบบการนำเสนอที่อาจารย์ลงนามแล้วที่..คุณพรทิพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 62 <p align="center">สอบหัวข้อโครงการต่อคณะกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 62</p> <p>คณะฯ ประกาศหัวข้อโครงการทางเว็บไซต์คณะฯ ภายในวันพุธที่ 30 ม.ค. 62 (บ่าย)</p>
มี.ค. 62	<p>ระยะที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและงานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ - กลุ่มโครงการจัดทำเอกสาร "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและงานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง" (บทที่ 1-2) และไฟล์นำเสนอ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบการพิจารณาอนุมัติสอบกลางภาค <p>สอบกลางภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ ประกาศตารางสอบโครงการทางเว็บไซต์คณะฯ (แจ้งให้ทราบภายหลัง) - สอบโครงการหัวข้อ "การศึกษาความเป็นไปได้และงานวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 4 มีนาคม 2562
เม.ย.-พ.ค. 62	<p>ระยะที่ 3 การดำเนินโครงการ (เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การดำเนินการวิจัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ - กลุ่มโครงการจัดทำเอกสาร "การดำเนินโครงการ" (บทที่ 3) และไฟล์นำเสนอ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบการพิจารณาอนุมัติสอบปลายภาค <p>สอบปลายภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะฯ ประกาศตารางสอบโครงการทางเว็บไซต์คณะฯ (แจ้งให้ทราบภายหลัง) - สอบโครงการ "การดำเนินโครงการ" วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
คำแนะนำ "ช่วงปิดเทอม นักศึกษาควรรหากลุ่ม / ที่ปรึกษา และหัวข้อโครงการ"	

หมายเหตุ:

- กลุ่มโครงการที่ไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
- แบบฟอร์มต่าง ๆ Download ได้ที่ Classroom on Demand วิชา INT 353-450 Information Technology Project I-II เทอม 2/61
- ปฏิทินโครงการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์คณะฯ
- **ถ้านักศึกษาต้องการเปลี่ยนชื่อหัวข้อโครงการ หรือ เปลี่ยนหัวข้อโครงการ ขอให้แจ้งกับที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก ก่อนสอบกลางภาค ถ้าได้รับการอนุมัติจากที่ปรึกษาหลัก แล้วให้นำ proposal ฉบับใหม่ พร้อมลายเซ็นที่ปรึกษาหลักมายื่นให้ที่ชั้น 2 สำนักงานคณบดี 1 ชุด**